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ไปนัÉงทีÉจุดนบัคะแนน และไดชี้Ê แจงให้ทีÉประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซึÉ งจะตอ้งลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ และเรืÉองต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้ง เพืÉอให้ผูถื้อหุ้นทีÉเขา้ร่วมการประชุมรับทราบโดยทัÉวกนั ดงันีÊ   

การออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1.    ผูถื้อหุ้นรายหนึÉงมีคะแนนเสียงเท่ากบัจาํนวนหุ้นทีÉมีอยู ่
2.    ผูถื้อหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในใบลงคะแนนทีÉได้รับ           

ณ ตอนลงทะเบียน 
3.    หากผูถื้อหุ้นไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในระเบียบวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนน แลว้ยกมือเพืÉอให้เจา้หน้าทีÉ

รับไปนบัคะแนน 
4.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นทีÉลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระเท่านัÊน โดย

จะนาํคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียงดงักล่าวหกัออกจากจาํนวนเสียงทัÊงหมดทีÉเขา้ร่วมประชุม และถือวา่คะแนนเสียง
ส่วนทีÉเหลือเป็นคะแนนเสียงทีÉลงมติเห็นดว้ยตามทีÉเสนอในวาระนัÊนๆ  

5.   ผูถื้อหุ้นทีÉทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอื้Éนเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้น 
บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุ้นบนัทึกรวมไวใ้นระบบเพืÉอการลงมติแลว้ 
โดยบริษทัจะแสดงผลการนบัคะแนนให้ทีÉประชุมรับทราบทัÊงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง พร้อมสัดส่วนเมืÉอเทียบ
กบัจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นทีÉเขา้ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนภายหลงัการลงมติในแต่ละระเบียบวาระ 

6.  ในทุกระเบียบวาระ ถ้าผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือคาํถาม ขอให้เขียน                 
ลงในกระดาษทีÉเตรียมไวใ้ห้และส่งให้เจา้หน้าทีÉ โดยระบุว่าเป็นผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะ และแจง้ชืÉอและนามสกุล ทัÊงนีÊ  
บริษทัขออนุญาตบนัทึกชืÉอผูถื้อหุ้นทีÉให้ขอ้เสนอแนะหรือถามคาํถาม รวมทัÊงการบนัทึกภาพ/เสียง และวีดีโอ สาํหรับประชุม
ครัÊ งนีÊ เพืÉอใชใ้นการจดัทาํรายงานการประชุม 

เรืÉองทีÉแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบ     
1.    ตามทีÉบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรืÉองเพืÉอบรรจุเป็นวาระการประชุมและส่งคาํถามล่วงหนา้ก่อนการประชุมสามญั                            

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 โดยแจง้ผ่านเวบ็ไซตข์องตลาดหลกัทรัพยฯ์ และแสดงรายละเอียดขัÊนตอนการเสนอวาระการประชุม                            
และการส่งคาํถามไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัตัÊงแต่วนัทีÉ 30 กนัยายน 2567 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเรืÉ องเพืÉอบรรจุ                            
เป็นวาระการประชุม โดยมีคาํถามล่วงหน้าจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยจาํนวน 6 คาํถาม ซึÉ งตวัแทนของสมาคมส่งเสริม
ผูล้งทุนไทย จะสอบถามในวาระทีÉเกีÉยวขอ้งต่อไป 

Ś.   กรรมการทีÉเป็นผูถื้อหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระทีÉตนมีส่วนไดเ้สียในวาระทีÉ 5-6 ซึÉ งเจา้หน้าทีÉได้   
ดาํเนินการตามความประสงคแ์ลว้ 

ś.   หลงัจากการประชุมเสร็จสิÊนแล้ว บริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านส่งคืนใบลงคะแนนให้กบัเจา้หน้าทีÉของบริษทัก่อนออกจาก        
ห้องประชุม เพืÉอเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

เมืÉอผูถื้อหุ้นรับทราบวธีิการออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียง และเรืÉองต่างๆ ทีÉเกีÉยวขอ้งแลว้ นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร 
จึงไดด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมทีÉกาํหนดในหนงัสือเชิญประชุม ดงันีÊ  

วาระทีÉ 1 รับทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2567 ซึÉงประชุมเมืÉอวนัทีÉ 25 เมษายน 2567 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้สนอให้ทีÉประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 ซึÉ งประชุมเมืÉอวนัทีÉ 
25 เมษายน 2567 และไดมี้การจดัทาํรายงานการประชุมภายใน 14 นบัแต่วนัประชุม ซึÉ งไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และเผยแพร่
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั www.samartdigital.com ภายในระยะเวลาทีÉกาํหนด คณะกรรมการไดพิ้จารณารายงานการประชุมดงักล่าวแลว้ เห็นว่า
บนัทึกถูกตอ้งตรงตามมติของทีÉประชุมผูถื้อหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ผูถื้อหุ้นรับทราบ 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงไดแ้จง้ให้ทีÉประชุมทราบวา่วาระนีÊ เป็นเรืÉองเพืÉอทราบจึงไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง 
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วาระทีÉ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจําปี 2567 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้สนอให้ทีÉประชุมพิจารณารายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2567 ซึÉ งไดเ้ผยแพร่
ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลดจาก QR Code ในหนงัสือเชิญประชุมทีÉส่งไปให้ผูถื้อหุ้น โดยไดเ้สนอให้นายสุภวสั พรหมวิทกัษ ์
กรรมการบริหาร และนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูร้ายงานต่อทีÉประชุมดงันีÊ  

นายสุภวสั พรหมวิทกัษ ์ไดร้ายงานเกีÉยวกบัวิสัยทศัน์และพนัธกิจของบริษทัให้ทีÉประชุมรับทราบ โดยบริษทัมีการดาํเนินธุรกิจ 
แบ่งออกเป็น 2 สายธุรกิจหลกัคือ 

 Digital Network ดาํเนินธุรกิจเกีÉยวกบัโครงการ Digital Trunked Radio System (DTRS) และการจดัจาํหน่ายอุปกรณ์สืÉอสาร
และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ต่างๆ DTRS เป็นโครงการทีÉมีการลงทุนสูง โดยบริษทัได้ติดตัÊงโครงข่ายครอบคลุมเกือบ
ทัÉวประเทศแล้ว 

ในปีทีÉผา่นมา บริษทัมีลูกคา้หลกั คือกระทรวงมหาดไทยและการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยบริษทัมีรายไดจ้ากค่าบริการรายเดือน 
(Airtime) และจากการจาํหน่ายเครืÉองลูกข่าย และในปี 2567 บริษทัมีลูกคา้ใหม่ 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 

- Local Governments การปกครองส่วนทอ้งถิÉน ซึÉ งเป็นการต่อยอดจากโครงการมหาดไทยทีÉบริษทัให้บริการอยูแ่ลว้ 
ปัจจุบนัมีหน่วยงานทีÉใช้งานจริงจาํนวน 4 หน่วยงาน และจะขยายเพิÉมเติมในปี 2568 ต่อไป 

- Emergency Medical สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน ปัจจุบนัมีหน่วยงานทีÉใช้งานแลว้จาํนวน 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ ศูนยเ์อราวณั 
ศูนยน์เรนทร ศูนยก์ารแพทยฉุ์กเฉินทีÉ จ.ระยอง และศูนยก์ารแพทยฉุ์กเฉินทีÉ จ.ปทุมธานี และอยูร่ะหว่างประสานงาน
ติดตัÊงให้ครบทัÊง 80 ศูนย ์

 Digital Content ดาํเนินธุรกิจเกีÉยวกบักีฬา ไลฟ์สไตล ์และการให้บริการดา้นโหราศาสตร์ต่างๆ ไดแ้ก่ 
-   Sport อยู่ภายใตบ้ริษทั ไอ-สปอร์ต จาํกดั ทีÉผ่านมาให้บริการระบบ VAR (Video Assistant Referee) ช่วยในการจดัการ

แข่งขนัฟุตบอลไทยเป็นเวลา 5 ปีแลว้ ปัจจุบนัมีการขยายการดาํเนินงานในเชิงลึกให้กบั Thai League 2 และมีบริษทัใน
ประเทศเพืÉอนบา้นและสมาคมต่างๆ เดินทางมาเยีÉยมชมงานของบริษทั ซึÉ งเป็นแนวโน้มทีÉดีทางธุรกิจนีÊ  

-   Lifestyle อยูภ่ายใตบ้ริษทั สามารถ ดิจิตอล มีเดีย จาํกดั 
-   Horoscope เป็นธุรกิจเกีÉยวกบัการดูดวงต่างๆ การซืÊอขายสินคา้สายมู อยูภ่ายใตบ้ริษทั ลคักีÊ  เฮง เฮง จาํกดั ในปี 2568 บริษทั

กาํลงัดาํเนินการขยายธุรกิจ  
 AI Service บริษทักาํลงัดาํเนินการร่วมกบัเครือข่ายโทรศพัทร์ายหนึÉง 
 บริการสายมูผ่านตูเ้ติมเงิน เป็นการขยายฐานลูกคา้ไปยงักลุ่มทีÉไม่มีสมาร์ทโฟนทีÉใช้บริการตูเ้ติมเงิน ร่วมกบับริษทั 

กสิกร คาราบาว จาํกดั (KBAO)  
 MU DIY เป็นบริการจาํหน่ายเครืÉองประดบัสายมูโดยลูกคา้สามารถออกแบบไดด้ว้ยตนเอง 
 The Faith Destination of Asia เป็นการให้บริการสายมูในรูปแบบ Onsite อยูร่ะหวา่งการเจรจากบัเจา้ของสถานทีÉ  

นอกจากนัÊน บริษทัได้มองหาโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ตามกระแสหรือแนวโน้มของโลก เช่น ธุรกิจ Immersive Experience ซึÉ ง
ปัจจุบนัพบเห็นไดบ่้อยขึÊนตามห้างสรรพสินคา้ทัÉวไป 

จากนัÊนนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดร้ายงานต่อทีÉประชุมดงันีÊ  

ความรับผดิชอบต่อสังคม 
 กลุ่มบริษทัสามารถไดใ้ห้ความสาํคญักบัการดาํเนินธุรกิจโดยคาํนึงถึงความรับผิดชอบต่อสิÉงแวดล้อม สังคมและการกาํกบัดูแล

กิจการทีÉดี ไดมี้การกาํหนดนโยบายและแนวทางปฏิบติัภายใตก้รอบ “สร้างคนคุณภาพ ส่งเสริมสังคมคุณธรรม” รวมถึงการใส่ใจสิÉงแวดลอ้ม 
ซึÉ งไดด้าํเนินการมาอยา่งต่อเนืÉอง อนัประกอบดว้ยโครงการและกิจกรรมต่างๆ ตามทีÉไดแ้สดงรายละเอียดในรายงานประจาํปี ซึÉ งไดมี้การแสดง
ภาพตวัอยา่งของกิจกรรมต่างๆ ให้ทีÉประชุมรับทราบ 

รางวลัด้านการกาํกบัดูแลกจิการทีÉด ี 
จากการพฒันาการกาํกบัดูแลกิจการอย่างต่อเนืÉองส่งผลให้บริษทัได้รับการจดัอนัดบัด้านการกาํกบัดูแลกิจการจากองคก์รอิสระ

ต่างๆ ในปี 2567 ดงันีÊ  
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 ไดรั้บการประเมินดา้นการกาํกบัดูแลกิจการของบริษทัจดทะเบียนประจาํปี 2567 ในระดบัดีเลิศ จากการสาํรวจของ IOD 
 ได้รับการประเมินคุณภาพการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 ในระดับดีเยีÉยม จากการสาํรวจของสมาคมส่งเสริม

ผูล้งทุนไทย 

การดาํเนินงานด้านการป้องกนัการทุจริต 

 บริษทักาํหนดนโยบายป้องกนัการทุจริตเป็นลายลกัษณ์อกัษรขึÊนเพืÉอให้กรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สียทีÉ
เกีÉยวขอ้งถือปฏิบติัตามนโยบายการป้องกนัการทุจริตอยา่งจริงจงั 

 จดัให้มีช่องทางการแจง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน หากพบการกระทาํทีÉผิดกฎหมาย การกระทาํทุจริต หรืออาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่บริษทั ผูแ้จง้เบาะแสหรือขอ้ร้องเรียน จะไดรั้บความคุม้ครองจากบริษทัและขอ้มูลจะถูกเก็บเป็นความลบั 

 บริษทัทาํการศึกษาขัÊนตอนการปฏิบติัในการเขา้ร่วมเป็นภาคีเครือข่ายการต่อตา้นทุจริต 

ความคืบหน้าในการเข้าเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
บริษทัเป็นสมาชิกเครือข่ายหุ้นส่วนตา้นทุจริตเพืÉอประเทศไทย (Partnership Corruption for Thailand: PACT) เพืÉอเขา้รับการอบรม

และคาํแนะนาํกระบวนงานในการต่อตา้นการทุจริต โดยบริษทัติดตามข่าวสารและขอ้มูลการอบรมสมัมนาจากเครือข่ายดงักล่าวอยา่งสมํÉาเสมอ  

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงไดแ้จง้วา่วาระนีÊไม่ตอ้งลงมติ เนืÉองจากเป็นการรายงานผลการดาํเนินงาน และรายงานประจาํปี 2567 ให้ทีÉประชุมรับทราบ  

วาระทีÉ 3 พจิารณาอนุมัติงบการเงินสําหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธันวาคม 2567     

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดร้ายงานว่าผูส้อบบญัชีของบริษทัไดต้รวจสอบงบการเงินสาํหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 
และแสดงความเห็นอยา่งไม่มีเงืÉอนไข โดยมีวรรคเนน้เกีÉยวกบัเรืÉองต่างๆ ดงันีÊ   

ความไม่แน่นอนทีÉมีสาระสําคญัทีÉเกีÉยวข้องกบัการดาํเนินงานต่อเนืÉอง 

 ปัจจยัทีÉแสดงให้เห็นถึงขอ้สงสยัเกีÉยวกบัความสามารถในการดาํเนินงานต่อเนืÉองของกลุ่มบริษทั  
 บริษทัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขสถานการณ์และปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของ SET กรณี CB Caution   
 การไม่สามารถดาํรงอตัราส่วนทางการเงินและการคงสัดส่วนการถือหุ้น ตามทีÉกาํหนดไวใ้นสัญญาเงินกูก้บัสถาบนัการเงิน 

ส่งผลให้เงินกูย้มืจาํนวน 1,566 ลา้นบาท อาจเป็นหนีÊ สินทีÉตอ้งจ่ายชาํระเมืÉอทวงถามทนัที 

ข้อมูลและเหตุการณ์ทีÉเน้น 
ขอ้พิพาทเกีÉยวกบัการผิดสญัญาโครงการทดลองการให้บริการเครือข่ายโทรศพัทเ์คลืÉอนทีÉ 3G กบับริษทั ทีโอที จาํกดั (มหาชน) 

เรืÉองสําคญัในการตรวจสอบ 
การปฏิบติัตามเงืÉอนไขทีÉระบุไวใ้นสญัญาเงินกู ้

ต่อจากนัÊนนางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดร้ายงานสรุปรายละเอียดในงบการเงินต่อทีÉประชุมดงันีÊ  
งบกาํไรขาดทุน 
ในปี 2567 บริษทัและบริษทัยอ่ยมีรายได้รวมจาํนวน 654 ลา้นบาท ลดลง 1,311 ลา้นบาท เมืÉอเทียบกบัปีก่อน เนืÉองจากในปี 2566 
มีการส่งมอบและติดตัÊงอุปกรณ์ในโครงการ DTRS ส่วนในปี 2567 รายไดห้ลกัจะมาจากค่า Airtime ทาํให้ในปี 2567 บริษทัมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 5 ลา้นบาท เพิÉมขึÊนจากปีก่อนซึÉ งมีขาดทุนสุทธิจาํนวน 754 ลา้นบาท 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ 
ณ วนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567  บริษทัและบริษทัยอ่ยมีสินทรัพยร์วม 3,193 ลา้นบาท ลดลงจากสิÊนปีก่อนจาํนวน 1,407 ลา้นบาท หนีÊ สินรวม 
2,886 ลา้นบาท ลดลงจากสิÊนปีก่อน 1,524 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุ้น 307 ลา้นบาท เพิÉมขึÊนจากสิÊนปีก่อน 117 ลา้นบาท เป็นผล
มาจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพในระหวา่งปี 2567 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ซึÉ งมีคาํถามและคาํตอบ สรุปไดด้งันีÊ  
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คุณอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

SDC มีแผนงานใน 3 ปีขา้งหน้าอย่างไรเพืÉอให้มีรายได้ย ัÉงยืนต่อเนืÉองโดยไม่กลับมาขาดทุนอีก
เพืÉอทีÉจะลา้งขาดทุนสะสมทีÉมีสูงถึง 5,574 ลา้นบาท ได ้
 

ทีมการเงิน  
 

ใน 3 ปีขา้งหนา้ SDC จะยงัคงเนน้ธุรกิจ DTRS เป็นหลกั เนืÉองจากรายไดจ้ากค่า Airtime  มีลกัษณะทีÉ
เป็น Recurring income และมี Margin ทีÉสูง ซึÉ งจะสามารถสร้างรายได ้และกาํไรให้กบับริษทัไดอ้ย่าง
ย ัÉงยืนและต่อเนืÉอง และหากบริษทัมีรายได้และกาํไรทีÉมัÉนคงในระดับหนึÉ งแล้ว จึงอาจจะมีการ
พิจารณากบัขาดทุนสะสมทีÉเหลืออยูต่่อไป 

คุณอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

SDC มียอดหนีÊ สินรวม 2,885 ล้านบาท ทาํให้มีภาระดอกเบีÊ ยสูงถึงปีละ 119.57 ล้านบาท และมี
อตัราส่วน D/E สูงถึง 9.4 เท่า ขอทราบวา่บริษทัจะจดัการภาระหนีÊ สินและดอกเบีÊยทีÉมีอยูใ่น ระดบัสูง
ไดอ้ยา่งไรเพืÉอทีÉจะไม่ถูกเรียกหนีÊ คืนโดยพลนั 

ทีมการเงิน  
 

การทีÉจะจดัการให้ค่าใชจ่้ายดอกเบีÊย และอตัราส่วน D/E อยูใ่นระดบัทีÉเหมาะสม บริษทัจะตอ้งมีการ
หารายไดแ้ละกาํไรเพิÉมเติม เพืÉอทีÉจะสามารถนาํกระแสเงินสดส่วนเพิÉมนีÊมาชาํระหนีÊ สิน ทาํให้หนีÊ สิน
ลดลง ซึÉ งก็จะส่งผลให้ค่าใชจ่้ายดอกเบีÊย และอตัราส่วน D/E นัÊนลดลงดว้ยเช่นเดียวกนั  

ในขณะเดียวกนับริษทั ยงัคงตอ้งมีการติดตามและเจรจากบัเจา้หนีÊสถาบนัการเงินเรืÉองการชาํระคืน
เงินกูย้ืม ให้เหมาะสมทัÊงในแง่จาํนวนและระยะเวลาอยูเ่สมอ เพืÉอทีÉจะไม่ผิดนดัชาํระหนีÊและถูกเรียก
หนีÊ เงินกูย้มืคืน 

คุณอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

SDC ถูกขึÊนเครืÉองหมาย C จากกรณีมีส่วนของผูถื้อหุ้นน้อยกว่า 50% ของทุนจดทะเบียน ขอทราบ
แนวทางในการแกไ้ข เพืÉอไม่ให้ถูกพกัการซืÊอขาย หรือเขา้ข่ายถูกเพกิถอน 
 

ทีมการเงิน  
 

แนวทางในการแกไ้ข เครืÉองหมาย CB คือ บริษทัจะตอ้งเนน้หาลูกคา้ใหม่ๆ โดยเฉพาะจากส่วนธุรกิจ 
DTRS เนืÉองจากรายไดที้Éไดจ้ากธุรกิจนีÊ  มีลกัษณะทีÉเป็น Recurring income และมี Margin ทีÉสูง หากมี
จาํนวนลูกคา้ทีÉมากขึÊน ก็จะส่งผลให้บริษทัมีกาํไร และมีส่วนของผูถื้อหุ้นเพิÉมขึÊนอยา่งมัÉนคง ลดความเสีÉยง
ทีÉจะถูกพกัการซืÊอขาย หรือเขา้ข่ายถูกเพิกถอนจากสาเหตุส่วนของผูถื้อหุ้นติดลบ 

คุณอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

สินคา้ของ SDC ในปัจจุบนั มีความเสีÉยงและการแข่งขนัสูง ขอทราบว่าบริษทั มีแนวทางในการหา
ลูกคา้ใหม่มาเพิÉมจากเดิมทีÉมีเพียงสองหน่วยงานหลกั เพืÉอสร้างความย ัÉงยนือยา่งไร 
 

นายสุภวสั พรหมวิทกัษ ์
กรรมการบริหาร 

อุปกรณ์สืÉอสารในระบบ DTRS เป็นอุปกรณ์ทีÉถูกใช้เพืÉอตอบสนองการสืÉอสารทางเสีÉ ยงสําหรับ 
Mission Critical หรือรองรับเหตุการณ์จากภยัพิบติัโดยเฉพาะ เนืÉองจากการสืÉอสารนัÊนอยูบ่นระบบ 
TETRA ทีÉมีความเสถียร และปลอดภยั ซึÉ งเป็นระบบทีÉหน่วยงาน Public Safety ในหลายๆ ประเทศ
เลือกใช้ ดงันัÊนจึงมีความเสีÉยงตํÉาในการทีÉจะมีเทคโนโลยีการสืÉอสารในแบบอืÉนๆ ทีÉจะมาทดแทน
ประสิทธิภาพของ TETRA ในการรองรับ Mission Critical ในปัจจุบนั ประกอบกบัผูที้Éตอ้งการจะเข้ามา
ในธุรกิจนีÊ จะตอ้งใช้เงินจาํนวนมากในการลงทุนสร้างระบบเครืÉอข่าย ดงันัÊนจึงแทบจะไม่มีคู่แข่ง
ในกลุ่มธุรกิจนีÊ  ส่วนแนวทางในการหาลูกคา้ใหม่ๆ ทางบริษทั จะเนน้หาหน่วยงานทีÉตอ้งการอุปกรณ์
สืÉอสารเพืÉอรองรับ Mission Critical เป็นหลัก ในอุตสาหกรรมทีÉหลากหลาย โดยเฉพาะในกลุ่ม 
Public Safety ทีÉปัจจุบนัยงัคงมีช่องว่างและโอกาสทางธุรกิจอีกมาก ทีÉบริษทัจะเพิÉมจาํนวนลูกคา้จาก
กลุ่มนีÊ  เพืÉอสร้างความย ัÉงยนืให้กบับริษทัในอนาคต 

คุณอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

ตามทีÉปรากฎในรายงานแนวทางแกไ้ขกรณีหลกัทรัพยขอ์งบริษทัถูกขึÊนเครืÉองหมาย CB วา่บริษทัจะ
เน้นให้บริหารกลุ่มอุตสาหกรรมให้หลากหลายยิÉงขึÊน และบริหารจดัการระบบการทาํงาน รวมถึง
ควบคุมค่าใช้จ่ายในดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึÊนนัÊน ขอสอบถามว่าปัจจุบนัมีความคืบหน้า
ในการดาํ เนินการอย่างไรและ SDC มีแนวทางหรือมาตรการอืÉนในการแกไ้ขประเด็นดงักล่าวอีก
หรือไม่ 

นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ 
ประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร และ 

ปัจจุบนับริษทัไดเ้ริÉมมีการเจรจากบัทางหน่วยงานต่างๆ ในอุตสาหกรรมทีÉหลากหลาย เช่น กรมทางหลวง 
ตาํรวจท่องเทีÉยว สถาบนัการแพทยฉุ์กเฉิน กรมขนส่งทางบก กรมท่าอากาศยาน และกรมท่าเรือ 
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นายสุภวสั พรหมวิทกัษ ์
กรรมการบริหาร 

เป็นต้น เพืÉอให้หน่วยงานเหล่านีÊ  หันมาใช้ระบบสืÉอสาร DTRS โดยปัจจุบนัอยู่ในขัÊนตอนการ
ประสานงานจดัทาํงบประมาณ  ทัÊงนีÊหากการเจรจาลุล่วงและสาํเร็จ ก็จะทาํให้ SDC มีจาํนวนลูกคา้
เพิÉมขึÊน ส่งผลให้รายได ้กาํไร และส่วนของผูถื้อหุ้นเพิÉมขึÊน และหากมีจาํนวนลูกคา้เพิÉมขึÊนมากพอถึง
จาํนวนหนึÉง ก็จะสามารถกลบัรายการดอ้ยค่าอปุกรณ์ทัÊงหมดได ้(ปัจจุบนัมีการบนัทึกดอ้ยค่าอุปกรณ์
รวม 800 ลา้นบาท) ก็จะเป็นอีกปัจจยัหนึÉ งทีÉจะทาํให้ SDC มีส่วนของผูถื้อหุ้นเพิÉมขึÊนอยา่งมีนยัสําคญั 
ซึÉ งเป็นแนวทางสาํคญัในการปลดเครืÉองหมาย CB  

สาํหรับในเรืÉองการควบคุมค่าใช้จ่ายในดา้นต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึÊนนัÊน บริษทัไดด้าํเนินการ
มาโดยตลอดและยงัคงทาํอยูใ่นปัจจุบนั 

คุณอดิเรก พพิฒัน์ปัทมา 
อาสาพิทกัษสิ์ทธิ  
สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

SDC เปิดเผยในหมายเหตุประกอบงบการเงินประจาํปี 2567 ข้อ 19 ว่าบริษัทไม่สามารถดํารง
อตัราส่วนทางการเงินตามทีÉตกลงไวก้บัสถาบนัการเงิน ทาํให้เงินกูย้ืมจาํนวน 1,566 ลา้นบาท เป็น
หนีÊ สินทีÉตอ้งจ่ายคืนเมืÉอทวงถามทนัที บริษทัจึงจดัประเภทเงินกูด้งักล่าวไวใ้นส่วนทีÉถึงกาํหนดชาํระ
ภายในหนึÉ งปี โดยบริษัทได้รับอนุมัติจากสถาบันการเงินแห่งหนึÉ งให้ปรับเงืÉอนไขและขยาย
ระยะเวลาวนัครบกาํหนดชาํระหนีÊ เ งินกู ้ยืมแล้วและอยู่ระหว่างการเจรจากับสถาบนัการเงิน
อีกแห่งหนึÉ ง ขอสอบถามความคืบหน้าในการเจรจาและผลกระทบทีÉอาจเกิดขึÊน หากผลการเจรจา
ไม่เป็นไปตามทีÉบริษทัคาดการณ์ไว ้

ทีมการเงิน ปัจจุบนับริษทัไดรั้บอนุมติัการปรับเงืÉอนไข และขยายระยะเวลาวนัครบกาํหนดชาํระหนีÊ เงินกูย้ืมจาก
สถาบนัการเงินครบทุกแห่งแลว้ 

เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิÉมเติม นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติอนุมติั
งบการเงินสาํหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 โดยไดแ้จง้ต่อทีÉประชุมว่าการลงมติในวาระนีÊตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติ      ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังบการเงินสาํหรับปีสิÊนสุดวนัทีÉ 31 ธนัวาคม 2567 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันีÊ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,590,678,699 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระทีÉ 4 พจิารณาอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลประจําปี 2567  

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดร้ายงานต่อทีÉประชุมว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 
50 ของกาํไรสุทธิของบริษทัหลงัหักเงินสาํรองต่างๆ ทุกประเภทตามทีÉกาํหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัและตามกฎหมาย อย่างไรก็ตาม
การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว จะขึÊนอยูก่บัแผนการลงทุน และการขยายธุรกิจของบริษทั รวมทัÊงความจาํเป็นและความเหมาะสมอืÉนๆ ในอนาคต 

 อนึÉ ง การพิจารณาการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรทีÉเกิดจากการจาํหน่ายเงินลงทุน หรือทรัพยสิ์นถาวรทีÉเกิดขึÊนในบริษทัหรือในบริษทัย่อย
ให้ขึÊนอยูก่บัดุลยพนิิจของฝ่ายบริหารและคณะกรรมการบริษทัว่าจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่เพียงใด โดยจะพิจารณาจากแผนการลงทุนและการขยาย
ธุรกิจของบริษทั รวมทัÊงความจาํเป็นและความเหมาะสมอืÉนๆ ในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลของบริษทัยอ่ยให้ยดึถือและปฏิบติัตามแนวนโยบายเดียวกนักบัของบริษทั 

ในปี 2567 บริษทัมีกาํไรสุทธิตามงบการเงินรวม 5,037,157 บาท คิดเป็น 0.0002 บาทต่อหุ้น เนืÉองจากบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้ป็น
เงินทุนหมุนเวียน คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2567 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรอง
ตามกฎหมาย 
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นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติอนุมติัจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผลประจาํปี 2567 โดยไดแ้จง้ต่อทีÉประชุมว่า
การลงมติในวาระนีÊตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติ  ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติังดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2567 โดยไม่มีการจดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันีÊ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,590,678,699 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระทีÉ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัÊงกรรมการแทนกรรมการทีÉครบกาํหนดออกตามวาระ  
 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้สนอให้ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานต่อทีÉประชุม 
ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดร้ายงานว่ากรรมการทีÉครบกาํหนดออกจากวาระ และถือหุ้นของบริษทัไดแ้จง้ความประสงคง์ดออกเสียงในวาระ
ทีÉเลือกตัÊงตนเองกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึÉ ง ณ จุดลงทะเบียนก่อนเขา้ร่วมประชุมแลว้ โดยกรรมการทัÊง 2 ท่านทีÉครบกาํหนดออกตามวาระ
ขออนุญาตออกจากทีÉประชุม เพืÉอเปิดโอกาสให้ทีÉประชุมพิจารณาวาระนีÊ ไดอ้ยา่งเป็นอิสระ ต่อจากนัÊนไดร้ายงานต่อทีÉประชุมว่าตามขอ้บงัคบั
ของบริษทั ขอ้ 17 กาํหนดให้ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัÊ ง กรรมการตอ้งออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ซึÉ งในปีนีÊ มีกรรมการทีÉครบกาํหนด
ออกจากตาํแหน่ง ตามวาระจาํนวน 2 ท่าน ดงันีÊ  

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

กรรมการทีÉครบกาํหนดออกตามวาระมีสิทธิกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึÉ ง คณะกรรมการซึÉ งไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย
ไดพิ้จารณาแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบัคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนว่ากรรมการทีÉครบกาํหนดออกจากตาํแหน่งตามวาระ
ทัÊง 2 ท่านขา้งตน้ มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการดาํเนินงานของบริษทั สามารถนาํประสบการณ์มาใช้เพืÉอให้การดาํเนินงานของบริษทัมีประสิทธิภาพยิÉงขึÊน จึงเห็นสมควร
เสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตัÊงกรรมการทีÉครบกาํหนดออกตามวาระทัÊง 2 ท่าน ได้แก่ นายวฒัน์ชัย วิไลลักษณ์ และนายคนัธิศ                         
อรัณยกานนทก์ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึÉ ง และเห็นว่านายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ                 
ซึÉ งถึงกาํหนดพน้จากตาํแหน่งตามวาระในปีนีÊ  เป็นกรรมการทีÉสามารถปฏิบติังานและให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและมีคุณสมบติัครบถว้น
ตามคุณสมบติัของกรรมการอิสระทีÉสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนด จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีÉประชุม
พิจารณาแต่งตัÊงนายคนัธิศ อรัณยกานนท ์กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงไดข้อให้ทีÉประชุมลงมติอนุมติัแต่งตัÊงกรรมการแทนกรรมการทีÉครบกาํหนดออกตามวาระเป็นรายบุคคล โดยไดแ้จง้ต่อ
ทีÉประชุมว่าการลงมติในวาระนีÊตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตาม
หลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัของบริษทั 

มติ    ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัÊงกรรมการดงัต่อไปนีÊ  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึÉ ง 

1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการ 
2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และเป็นไปตามหลกัเกณฑใ์นขอ้ 16 ของขอ้บงัคบัของ
บริษทั ดงันีÊ  
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1. นายวฒัน์ชยั วิไลลกัษณ์ กรรมการ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,567,335,699 0 23,343,000 0 
ร้อยละ 99.9010 0.0000 0.0990 0.0000 

 

2. นายคนัธิศ อรัณยกานนท ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,588,278,699 0 2,400,000 0 
ร้อยละ 99.9898 0.0000 0.0102 0.0000 

หลงัจากนัÊน กรรมการทัÊง 2 ท่านทีÉครบกาํหนดออกตามวาระไดก้ลบัเขา้มาในห้องประชุม 

วาระทีÉ 6 พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยประจําปี 2568 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้สนอให้ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผูร้ายงานต่อทีÉประชุม 
ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดร้ายงานต่อทีÉประชุมว่าค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2567 ไดรั้บการอนุมติัจาก
มติที Éประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจําปี  2567 เมื Éอวนัที É 25 เมษายน 2567 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท แบ่งเป็นค่าเบีÊยประชุม
คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยและเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืÉน ซึÉ งมีการจ่ายจริงในปี 2567 รวม 1,740,000 บาท 
คณะกรรมการไดพ้ิจารณากลัÉนกรองค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรียบเทียบ
กบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัของธุรกิจ และการเติบโตของบริษทัแลว้มีความเห็นสอดคลอ้งกบั
คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอให้ทีÉประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย
ประจาํปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท เท่ากบัปีทีÉผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบีÊยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และ
เงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืÉน ค่าเบีÊยประชุมต่อครัÊ งสาํหรับกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยทีÉเขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่าย
เท่ากบัปีทีÉผ่านมา ดงันีÊ  

ค่าเบีÊยประชุม (บาทต่อครัÊ ง) 
                                 ประธาน         กรรมการ 

คณะกรรมการ                   30,000           15,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ                             30,000           15,000 
คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ                            20,000           15,000 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน      20,000           15,000 

ทัÊงนีÊ  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริหารความเสีÉยง และคณะกรรมการพฒันาเพืÉอความย ัÉงยืนไม่ได้รับค่าเบีÊ ยประชุม 
เนืÉองจากเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือ
แสดงความคิดเห็น จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2568 โดยไดแ้จง้ต่อทีÉประชุมว่า
การลงมติในวาระนีÊตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุม ตามมาตรา 90 
แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 

มติ    ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดยอ่ยประจาํปี 2568 ภายในวงเงินไม่เกิน 
4,000,000 บาท เท่ากบัปีทีÉผ่านมา แบ่งเป็นค่าเบีÊยประชุมคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ย และเงินบาํเหน็จกรรมการ โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อืÉน 
ค่าเบีÊยประชุมต่อครัÊ งสาํหรับกรรมการทีÉเขา้ร่วมประชุมกาํหนดจ่ายเท่ากบัปีทีÉผ่านมา ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียง
ทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ดงันีÊ  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,555,870,699 0 34,813,000 0 
ร้อยละ 99.8524 0.0000 0.1476 0.0000 

วาระทีÉ 7 พจิารณาอนุมัติแต่งตัÊงผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2568 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้สนอให้ ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูร้ายงานต่อทีÉประชุม 
ดร.โชติวิทย ์ชยวฒันางกูร ไดร้ายงานว่าคณะกรรมการไดพ้ิจารณาความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ เห็นควรเสนอให้ทีÉประชุม
พิจารณาแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกัด เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2568 ของบริษทัและบริษทัย่อย เนืÉองจากบริษทั 
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั สามารถให้คาํแนะนาํทีÉเป็นประโยชน์ต่อบริษทัมาโดยตลอด อีกทัÊงไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั บริษทัยอ่ย 
ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้ÉเกีÉยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั มีทีมงานทีÉมีมาตรฐาน และมีประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษทัเป็นอยา่งดี ทัÊงนีÊ  โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใด
คนหนึÉงต่อไปนีÊ  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 4604 
 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2553 - 2554, 2557 - 2558 และ 2564 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 4799 
 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2559 - 2563 รวมระยะเวลา 5 ปี) 

3. นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 7544 
 (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัปี 2565 - 2567 รวมระยะเวลา 3 ปี) 

ประวติัการศึกษา และประสบการณ์ทาํงานของผูส้อบบญัชีทัÊง 3 คนไดเ้ผยแพร่ทางเวบ็ไซตข์องบริษทั และสามารถดาวน์โหลด
ผา่น QR Code ตามทีÉปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมในครัÊ งนีÊ  

ในกรณีทีÉผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีÉได ้ให้บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอืÉน
ของสํานักงานทาํหน้าทีÉตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดังกล่าวได้ และเห็นสมควรกาํหนด          
ค่าสอบบญัชีประจาํปี 2568 จาํนวน 2,750,000 บาท ซึÉ งเพิÉมขึÊนจากปี 2567 จาํนวน 50,000 บาท เนืÉองจากในระหว่างปี 2568 กลุ่มบริษทัมีแผนทีÉ
จะทาํการอพัเกรดระบบบญัชี ("SAP") ให้เป็นเวอร์ชัÉนใหม่ ซึÉ งจะทาํให้มีงานตรวจสอบบญัชีทีÉเพิÉมขึÊน ทัÊงนีÊ  ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบด็เตล็ดอืÉนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติอนุมติัแต่งตัÊงผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2568 โดยไดแ้จง้ต่อทีÉประชุมว่าการลงมติใน
วาระนีÊตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

มติ      ทีÉประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตัÊงผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจาํปี 2568 โดย
กาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหนึÉงดงัตอ่ไปนีÊ  เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

1. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 4604 
2. นางสรินดา หิรัญประเสริฐวฒิุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 4799 
3. นายปิยะ ชยัพฤกษม์าลาการ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทีÉ 7544 

ในกรณีทีÉผูส้อบบญัชีดังกล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏิบติัหน้าทีÉได้ให้บริษทั สาํนักงาน อีวาย จาํกัด จดัหาผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตอืÉนของสํานักงานทาํหน้าทีÉตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได้ และ
อนุมติัค่าสอบบญัชีประจาํปี 2568 จาํนวน 2,750,000 บาท ทัÊงนีÊ  ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดอืÉนๆ ของผูส้อบบญัชี เช่น 
ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันีÊ  
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 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,590,683,999 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระทีÉ 8     พจิารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และการแก้ไขเพิÉมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพืÉอให้สอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ได้รายงานว่าทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2567 เมืÉอวนัทีÉ 25 เมษายน 2567 ได้อนุมติัให้
เพิÉมทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 499,279,708.00 บาท โดยการออกหุ้นสามญัจาํนวน 4,992,797,080 หุ้น มูลค่าทีÉตราไวหุ้้นละ 0.10 บาท 
เพืÉอรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิÉมเติมของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีÉไดรั้บอนุมติัจากมติทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เมืÉอวนัทีÉ 27 เมษายน 2566 
และทีÉประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัÊ งทีÉ 1/2566 เมืÉอวนัทีÉ 28 พฤศจิกายน 2566 ภายหลงัการใช้สิทธิดงักล่าว มีหุ้นคงเหลือจากการใช้สิทธิจาํนวน 
3,692,707,972 หุ้น ดงันัÊน บริษทัจึงตอ้งลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 369,270,797.20 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.0 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 3,692,707,972 หุ้นทีÉเหลือจากการจดัสรรไวเ้พืÉอรองรับการใชสิ้ทธิ
แปลงสภาพเพิÉมเติมของหุ้นกูแ้ปลงสภาพทีÉไดรั้บอนุมติัจากมติทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เมืÉอวนัทีÉ 27 เมษายน 2566 และทีÉประชุม
วิสามญัผูถื้อหุ้นครัÊ งทีÉ 1/2566 เมืÉอวนัทีÉ 28 พฤศจิกายน 2566 และเพืÉอให้เป็นไปตามกฎหมาย จึงตอ้งแก้ไขเพิÉมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษทัขอ้ 4. เพืÉอให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอต่อทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 เพืÉอพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัจาํนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท       
โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 3,692,707,972 หุ้นทีÉเหลือจากการจดัสรรไวเ้พืÉอรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิÉมเติมของหุ้นกูแ้ปลงสภาพ      
ทีÉไดรั้บอนุมติัจากมติทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เมืÉอวนัทีÉ 27 เมษายน 2566 และทีÉประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัÊ งทีÉ 1/2566 เมืÉอวนัทีÉ 
28 พฤศจิกายน 2566  

  นอกจากนีÊ  เห็นสมควรเสนอต่อทีÉประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2568 เพื Éอพิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิÉมเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เพืÉอให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ดังนีÊ  

“ขอ้ 4.   ทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,451,636,913.00 บาท (สามพนัสีÉ ร้อยห้าสิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมืÉนหกพนัเก้า
ร้อยสิบสามบาท) 

 แบ่งออกเป็น     34,516,369,130 หุ้น (สามหมืÉนสีÉพนัห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมืÉนเก้าพนั
หนึÉ งร้อยสามสิบหุ้น) 

 มูลค่าหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค)์ 
 โดยแยกออกเป็น    
 หุ้นสามญั 34,516,369,130 หุ้น (สามหมืÉนสีÉพนัห้าร้อยสิบหกล้านสามแสนหกหมืÉนเก้าพนั

หนึÉ งร้อยสามสิบหุ้น) 
 หุ้นบุริมสิทธิ - หุ้น (-หุ้น)”   

 ในการนีÊ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2568 เพืÉอพิจารณาอนุมติัการมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือกรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั และ/หรือประธานเจา้หนา้ทีÉบริหาร และ/หรือบุคคลทีÉคณะกรรมการบริษทั หรือ
กรรมการผูมี้อาํนาจของบริษทั หรือประธานเจา้หนา้ทีÉบริหารมอบหมาย เป็นผูมี้อาํนาจพิจารณากาํหนดเงืÉอนไขและรายละเอียดในการดาํเนินการ
ทีÉเกีÉยวขอ้งกบัการลดทุนดงักล่าว ตลอดจนการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือขอ้ความในเอกสารรายงานการประชุมผูถื้อหุ้น หนงัสือบริคณห์สนธิ และ/หรือ
คาํขอต่างๆ และ/หรือดาํเนินการใดๆ เพืÉอปฏิบติัให้เป็นไปตามคาํสัÉงของนายทะเบียนในการยืÉนจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิÉมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์

 นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น เมืÉอไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง
ความคิดเห็น จึงขอให้ทีÉประชุมลงมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั และอนุมตัิการแก้ไขเพิÉมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข ้อ 4. 
เพืÉอให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน รวมถึงการมอบอาํนาจทีÉเกีÉยวขอ้ง โดยไดแ้จง้ต่อทีÉประชุมว่าการลงมติในวาระนีÊตอ้งไดรั้บการอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีÉของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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มติ     ทีÉประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาํนวน 369,270,797.20 บาทจากทุนจดทะเบียนเดิม 
3,820,907,710.20 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 3,451,636,913.00 บาท โดยการลดหุ้นสามญัจาํนวน 3,692,707,972 หุ้นทีÉเหลือจากการจดัสรร
ไวเ้พืÉอรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพเพิÉมเติมของหุ้นกู้แปลงสภาพทีÉได้รับอนุมติัจากมติทีÉประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2566 เมืÉอวนัทีÉ                             
27 เมษายน 2566 และทีÉประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัÊ งทีÉ 1/2566 เมืÉอวนัทีÉ 28 พฤศจิกายน 2566 และอนุมติัการแก้ไขเพิÉมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
ของบริษทั ข้อ 4. เพืÉอให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั รวมถึงการมอบอาํนาจทีÉเกีÉยวขอ้ง ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสามในสีÉ
ของจาํนวนเสียงทัÊงหมดของผูถื้อหุ้นซึÉ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันีÊ  

 เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง บตัรเสีย 
จาํนวนเสียง 23,590,683,999 0 0 0 
ร้อยละ 100.0000 0.0000 0.0000 0.0000 

วาระทีÉ 9 พจิารณาเรืÉองอืÉนๆ 

นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร แจง้ให้ทีÉประชุมทราบว่าบริษทัจะจดัทาํรายงานการประชุมให้แลว้เสร็จและเผยแพร่ทางเว็บไซต์
ของบริษัทภายใน 14 ว ันนับแต่วันประชุม หากผู ้ถือหุ้นมีข้อสงสัยหรือข้อทักท้วงทีÉ มีนัยสําคัญ สามารถติดต่อบริษัทได้ทีÉ อี เมล 
CorporateSecretary@samartdigital.com ภายใน 30 วนัหลงัจากการเผยแพร่รายงานการประชุมนีÊ  และขอให้ผูถื้อหุ้นส่งคืนใบลงคะแนนให้กบั
เจา้หนา้ทีÉของบริษทัเพืÉอเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 
นางสาวบุญรัตน์ มงคลรัตนกร ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดสอบถามหรือแสดง

ความเห็นเพิÉมเติม  จึงกล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นทีÉไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมครัÊ งนีÊ   และกล่าวปิดประชุม เวลา 10.00 น. 
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